

กิตติกรรมประกาศ

ตำรา รายวิชา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งระดับหน่วยงานและบุคคล โดยการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ จากคณะผู้บริหารคณะครุศาสตร์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ จึงขอแสดงความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านซึ่งให้การอนุเคราะห์ในการประเมินคุณภาพของตำราเล่มนี้ ในด้านความถูกต้องของเนื้อหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ จนตำราเล่มนี้เกิดความสมบูรณ์ และนักการศึกษาเจ้าของผลงานวิชาการทุกท่าน ซึ่งเป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในการเรียบเรียงตำรานี้ และด้วยกำลังใจและความอนุเคราะห์ในการให้ข้อชี้แนะจากท่านผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่านที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนถึง ครู อาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน และสุดท้ายผู้ให้กำลังใจอันสำคัญยิ่งอย่างเสมอมา คุณพ่อ คุณแม่ ครอบครัว พี่น้อง เพื่อน ๆ และนักศึกษาทุกคน ซึ่งผู้เขียนขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่ได้กล่าวถึง มา ณ โอกาสนี้ด้วย

จิราภรณ์ พจนารีย์วงศ์

24 พฤษภาคม 2563

(2)

คำนำ

ตำรา วิชา การแนะแนวและการให้คำปรึกษา เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประกอบเรียนการสอน ในรายวิชา EPG301 การแนะแนวและการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ซึ่งรายวิชานี้อยู่ในกลุ่มวิชาชีพครูบังคับ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และรายวิชาเลือกเสรีของนักศึกษาสาขาต่างๆ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ พ.ศ. 2559 โดยเนื้อหาสาระในตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้ทำการเรียบเรียงจากหนังสือ เอกสาร ตำรา วารสาร งานวิจัย จากทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับประสบการณ์ที่ได้จากการสอน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการแนะแนวและการให้คำปรึกษาในโรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง สำหรับเนื้อหาของตำรา ประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับการแนะแนวและการให้คำปรึกษา บริการสำรวจนักเรียนเป็นรายบุคคล บริการสนเทศ บริการให้คำปรึกษา ทฤษฎีการให้คำปรึกษาที่เน้นความรู้สึกและอารมณ์ ทฤษฎีการให้คำปรึกษาที่เน้นความคิดและเหตุผล บริการจัดวางตัวบุคคล บริการติดตามผล และการบริหารงานแนะแนวในโรงเรียน

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตำราเล่มนี้คงอำนวยประโยชน์แก่นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจในงานวิชาการทางการแนะแนวไม่มากนักน้อย คุณความดีของตำราเล่มนี้ ขอมอบให้บิดามารดา และครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน และนักการศึกษาทุกท่านที่ผู้เขียนได้นำมาเป็นแหล่งความรู้และอ้างอิงในตำราเล่มนี้

จิราภรณ์ พจนารีย์วงศ์

24 พฤษภาคม 2563